

NO ADJUSTMENTS LATER WALANG ADJUSTMENTS LATER



Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Ang manggagawa ng kahoy ay nakatayo sa tabi ng tuod ng isang malaking, matangkad na puno na kanyang natumba, na sinisiyasat ang kanyang gawain nang may panghihinayang. Wala siyang pagsisikap na siyasatin ang kalikasan ng lupain na itinago ng mabibigat na underbrush at ngayon ay natakot siya na ang puno ay nakahiga sa isang makitid, mabato na gully na naging imposible sa pag-recover ng mga troso.

Habang ang puno ay nakatayo, ang taga-kakahuyan ay may kapangyarihan ng pagpapasya upang matukoy kung aling direksyon ito mahuhulog, ngunit sa sandaling ito ay nahiwalay mula sa tuod nito, ang isang pagbabago sa posisyon nito ay lampas sa kanyang kakayahan, gaano man niya ito kadasidhi.

Kaibigan ko ay papalapit ka na sa araw na gugustuhin mong magkaroon ka ng pagkakataon na sa iyo sa sandaling ito, ngunit ang iyong kakayahang ayusin ay, tulad ng nabanggit na kahoy na nabanggit sa itaas, ay magpakailanman. Ang iyong kalagayan sa kamatayan, nai-save o hindi nai-save, ay dapat manatili magpakailanman naayos.

Maraming tao ang nagkamali na naniniwala na ang kamatayan ay pagkawasak (pagtatapos ng pag-iral) kapag ito ay paghihiwalay ng kaluluwa (ang totoong tao) mula sa katawan. Sa oras na maganap ang pagbabagong ito, isang ahente ng alinman sa Diyos o kay Satanas ay nasa kamay upang maghabol, ayon sa pagmamay-ari. Magkakaroon ng matinding kagalakan para sa mga may mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, Apocalipsis 21:27 at kumpletong kalungkutan at pagdurusa para sa mga nagpabaya o tumanggi sa paraan ng kaligtasan na ibinigay sa pamamagitan ni Hesu-Kristo.

Ang Banal na Kasulatan ay ibinigay ng Diyos para sa aming payo, at puno sila ng mga babala na ang kamatayan ay ang deadline, ang pagtatapos ng ating panahon ng pagsubok. Walang positibong mga pagsasaayos pagkatapos na ihiwalay ang kaluluwa mula sa katawan "Hindi mahalaga kung saan saang direksyon mahuhulog ang isang puno, mahihiga ito kung saan ito nahulog." (Ecles 11: 3). Kung naghihintay ka para sa isang mas maginhawang oras, tiyaking

hindi ito darating, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali tungkol sa oras na tumawag siya. "Makinig ka! Ito ang oras upang tanggapin ang pabor ng Diyos; ngayon ang araw upang maligtas!" (2 Corinto 6: 2). "Kung naririnig mo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag kang magmatigas." (Hebreohanon 3:15).

Ang ilang mga tao ay nagsasabi na bibigyan nila ng pansin ang mga bagay na ito pagdating sa kanila ngunit hindi nais na magulo tungkol sa kanila ngayon, upang sabihin sa amin sabihin: Nabasa mo ang mga linyang ito at sa gayon nakatanggap ng kaalaman tungkol sa pagka-madali ng bagay na ito. Kung naantala mo ang pagkilos at ang paghihintay sa iyo, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan at mananagot sa Diyos para sa kaalamang dumating sa iyo. "Kung mas tumitigas ka tuwing naitama ka, balang araw ay madudurog ka at hindi na makakabangon." (Kawikaan 29: 1).

Kung ikaw ay may sapat na lakas ng loob na harapin ang katotohanan, ikaw ay subukan upang gawin ang isang bagay tungkol sa iyong espirituwal na kabutihan. Upang matulungan ka sa iyong paghahanap para sa kaligtasan, limang mahahalagang hakbang ang nakalista sa ibaba:

Una: Dapat kang maging ganap na kumbinsido sa iyong sariling pag-iisip na ikaw ay isang makasalanan at ganap na walang magawa upang gumawa ng anumang bagay upang makuha ang iyong sariling kaligtasan. "Ang bawat isa ay nagkasala at malayo sa presensya ng pagliligtas ng Diyos." (Roma 3:23).

Pangalawa: Magsisi at bumalik na may kalungkutan mula sa lahat ng kilalang kasalanan. "Sinasabi ko sa iyo na kung hindi ka tumalikod sa iyong mga kasalanan, mamamatay kayong lahat." (Lucas 13: 3).

Pangatlo: Ipagtapat sa Diyos na ikaw ay isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan at hilingin sa Kanya na tanggapin ka at isulat ang iyong pangalan sa libro ng buhay. Apocalipsis 21:27. Sinabi ng Kanyang Salita: "Kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, tutuparin Niya ang Kanyang pangako at gagawin ang tama; Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng maling gawain. " (1 Juan 1: 9) . "Hindi ko tatalikod ang sinumang lumapit sa akin." (Juan 6:37).

Pang-apat: Maniwala ka na si Hesu-Kristo ay namatay sa lugar mo upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ang iyong kalungkutan ay tunay at ganap kang sumuko sa Diyos, magkakaroon ka ng kumpiyansa na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng paniniwala sa Salita ng Diyos. Sa paggawa nito, ang Kanyang Espiritu ay sasaksi sa iyong espiritu na ikaw ay ipinanganak na muli. Roma 8:16. Sumunod ka sa KANYANG mga kondisyon, at nasisiyahan ka sa Kanyang proteksyon tulad ng mga anak ni Israel nang ang anghel ng kamatayan ay dumaan sa lupain ng Egypt (Exodo 12). Ngunit tandaan, ang isang simpleng pagsang-ayon sa kaisipan lamang sa mga katotohanang ipinakita dito ay hindi hahalili sa isang tunay na pagsuko ng puso at kalooban sa Diyos. "Walang sinuman ang maaaring kalugdan ang Diyos nang walang pananampalataya, sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat manampalataya na mayroon ang Diyos at gantimpalaan ang mga naghahanap sa Kanya." Hebreo 11: 6 . (Basahin ang Hebreo 11, buong kabanata).

Panglima: Lumipad ang iyong mga kulay. Huwag itago ang iyong bagong natagpuang pananampalataya. Ngayon ikaw ay isang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabihin

sa iba ang tungkol dito. Daranas ka ng pag-uusig, ngunit babawiin ng Diyos iyan sa pamamagitan ng pagpapaalam sa "Kanyang kapayapaan, na higit sa unawa ng tao" (Mga Taga-Filipos 4: 7) na dumating sa iyong puso. Bibigyan ka niya ng kagalakan na manalo ng iba sa Kanya kung ikaw ay matapat sa iyong patotoo. Sinabi ni Jesus: "Kung ang sinumang magpahayag sa publiko na siya ay pag-aari ko, gagawin ko rin ito sa kanya sa harap ng aking Ama na nasa langit." (Mateo 10:32). Kaya, ang iyong responsibilidad ay sabihin sa iba na maniwala tulad ng ipinaliwanag sa Roma 10: 9-10, "Kung ipagtapat mo na si Jesus ay Panginoon at naniniwala na binuhay Siya ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas ka. Sapagka't sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay nabigyan ng matuwid sa Diyos; sa ating pagtatapat na tayo ay naligtas." Oh, kaibigan: Ginawa namin ang lahat na magagawa namin sa maikling artikulong ito upang matulungan ka, ngunit tiyak na liliwanin ka ng Diyos kung makakakuha ka ng isang Bibliya at masigasig na susaliksikin ang Banal na Kasulatan, sapagkat doon mo mahahanap ang mga walang kamuwang panuto sa paraan ng walang hanggan buhay "Paano nga, tatakas tayo kung hindi natin binibigyang pansin ang napakalaking kaligtasan?"

Neil D. Cameron

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan

sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos kasama ka at higit na alalahanin ka

sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikan, mga libro, at tract ng Ebanghelyo sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)